

Số: 708 /UBND - VH TT

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2019

V/v kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin báo chí phản ánh trong quý I/2019

Kính gửi: Sở Thông tin - Truyền thông Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 447/STTTT - BCXB ngày 13 tháng 4 năm 2019 của sở Thông tin - Truyền thông Thanh Hóa về việc kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin báo chí phản ánh trong quý I/2019. Trong I/2019, thị xã Bỉm Sơn có 3 nội dung báo chí phản ánh, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo như sau.

**1, Trả lời thông tin báo chí phản ánh việc Bí thư bị tố cùng cán bộ địa chính vận động ký giấy tờ làm khống hồ sơ rút tiền đền bù, giải phóng mặt bằng Nhà máy xi măng Long Sơn:**

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh công dân (ông Khiếu Quang Cảnh, địa chỉ: thôn 5, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn) có đơn tố giác việc Bí thư, cán bộ địa chính vận động ký giấy tờ làm khống hồ sơ rút tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xi măng Long Sơn, phường Đông Sơn.

Ngày 22/11/2018, UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được Công văn số 1088/CSĐT, ngày 15/11/2018 của Công an thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả tiếp nhận đơn tố cáo của công dân. Theo Công an thị xã báo cáo, hiện nay công an thị xã đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xi măng Long Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Ngày 24/12/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án số 06/CQĐT về việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xi măng Long Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đến ngày 30/01/2019 cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 18/CQĐT về việc khởi tố bà Dương Thị Hà nguyên là Công chức Địa chính-Xây dựng phường Đông Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Dương Thị Hà đã bị bắt tạm giam để điều tra trong thời hạn 4 tháng. Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đang tiếp tục điều tra, xác minh để sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định.



## **2. Trả lời thông tin báo chí phản ánh việc Mập mờ trong thu hồi sổ đỏ của các hộ dân nông trường Hà Trung.**

Tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được đơn tố cáo của công dân, nội dung công dân tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu phố 7 (nay là khu phố 6), phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 1460/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết tố cáo và Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn xác minh tố cáo. Ngày 16/10/2018, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kết luận số 2151/KL-UBND về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn. Kết luận nội dung tố cáo đã khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 hộ gia đình gồm: Bà Mai Thị Bích Hồng, ông Mai Xuân Đình, ông Mai Anh Vinh, ông Nguyễn Hưng, ông Mai Song Quang, bà Mai Thị Luyến, ông Mai Anh Quang, khu phố 7, phường Bắc Sơn là không đúng quy định của pháp luật. Thực hiện Kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND Thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành 6 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật.

Không đồng ý với Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND thị xã Bỉm Sơn, các hộ gia đình, cá nhân trên đã có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn. Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với các hộ trên theo đúng quy định của pháp luật. Tại Điều 1 các Quyết định giải quyết khiếu nại đã khẳng định việc ông(bà) khiếu nại là không có cơ sở và giữ nguyên nội dung theo Kết luận số 2151/KL - UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn. Tại Điều 2, của các quyết định giải quyết khiếu nại cũng đã nêu rõ *“Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị các ông, bà làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết”*

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 2325/UBND-TD ngày 01/3/2019 về việc Chuyển đơn và chỉ đạo tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Huệ và 4 hộ dân ở khu phố 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Ngày 20/3/2019, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại với bà Nguyễn Thị Huệ và 4 hộ dân ở khu phố 6, phường Bắc Sơn về những nội dung các hộ chưa thống nhất tại Kết luận số 2151/KL-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn. Tại buổi đối thoại, sau

khi nghe Lãnh đạo UBND thị xã; các phòng, ban chuyên môn và đại diện các tổ chức Chính trị- Xã hội thị xã giải thích, làm rõ các nội dung có liên quan, bà Nguyễn Thị Huế cùng các thành phần tham dự cơ bản thống nhất với Kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND Thị xã Bim Sơn.

**3. Trả lời thông tin báo chí phản ánh việc dọc vỉa hè đường Hai Bà Trưng đã bị UBND phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa “chiếm dụng” làm nơi cho các hộ cá nhân thuê để kinh doanh.**

Sự việc trên đã được Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh trên bài viết: *“Bim Sơn (Thanh Hóa): Phường “chiếm dụng” vỉa hè cho thuê trái quy định?”* ngày 26/3/2019.

Trong nội dung báo nêu: *“Dọc vỉa hè phía Bắc thuộc đường Hai Bà Trưng đã bị UBND phường Ngọc Trạo, Thị xã Bim Sơn (Thanh Hóa) “chiếm dụng” làm nơi cho các hộ cá nhân thuê để kinh doanh. Việc lấn chiếm vỉa hè kinh doanh buôn bán, trong khi phường lại thu phí, gây bức xúc đối với người dân cũng như làm mất mỹ quan và an ninh trật tự đô thị,...”*.

Nội dung này Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh là đúng.

Vỉa hè phía Bắc đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Nguyễn Huệ (1A) đến đường Nguyễn Đình Chiểu) có bề rộng 0,8m. Năm 2017, thị xã Bim Sơn chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Bim Sơn, trong thời gian xây dựng chợ mới, UBND thị xã Bim Sơn có bố trí khu vực chợ tạm tại Khu phố 2, phường Ngọc Trạo và các khu vực trống phù hợp tại xung quanh khu vực chợ cũ để các hộ kinh doanh tạm thời kinh doanh. Vị trí 08 hộ kinh doanh sử dụng 0,3 mét phía trong trên vỉa hè để bán hàng, còn lại 0,5m vỉa hè phía ngoài để đi lại của người dân trên vỉa hè, nội dung báo chí phản ánh thuộc các vị trí để các hộ kinh doanh tạm trong thời gian xây dựng chợ mới mà UBND Ngọc Trạo cho thuê kiốt trên vỉa hè phía Bắc đường Hai Bà Trưng là trái quy định của Pháp luật.

Sau khi việc chuyển đổi mô hình, xây dựng Chợ Bim Sơn cơ bản đã thực hiện xong. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn theo Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Tại hội nghị bàn giải pháp lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè đối với các tuyến đường quanh khu vực Chợ Bim Sơn, UBND thị xã Bim Sơn đã có Thông báo kết luận số 681/TB-UBND ngày 12/4/2018 trong đó chỉ đạo UBND phường Ngọc Trạo đối với các hộ đang dựng ki ốt bán hàng trên vỉa hè phía Bắc đường Hai Bà Trưng do UBND phường Ngọc Trạo cho thuê mượn sai quy định, yêu cầu UBND phường Ngọc Trạo thanh lý hợp đồng và phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị, Công an thị xã Bim Sơn, Công ty Cổ phần Chợ Bim Sơn tổ chức

ra quân đồng bộ giải tỏa các hộ vi phạm trên vỉa hè phía Bắc đường Hai Bà Trưng, xong trước ngày 22/4/2018. UBND thị xã Bim Sơn đã có Văn bản số 2189/UBND-QLĐT ngày 22/10/2018 trong đó phê bình Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo còn để xảy ra các tồn tại vi phạm kéo dài, do xử lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa dứt điểm, chậm khắc phục việc cho thuê kiot trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng trái quy định của Pháp luật.

Ngày 17/4/2019, UBND thị xã tiếp tục có công văn số 693/UBND-QLĐT phê bình và chỉ đạo lần cuối yêu cầu UBND phường Ngọc Trạo giải phóng các lều quán trái phép nói trên chậm nhất đến 30/5/2019 phải xong (*có thời gian để tạo điều kiện cho các hộ giải phóng hàng và di chuyển địa điểm kinh doanh để ít ảnh hưởng đến đời sống một số hộ khó khăn*). Đến 30/5, nếu không thực hiện UBNDTX sẽ có hình thức kỷ xử lý đối với Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo.

Đối với việc thu phí sử dụng vỉa hè thì kinh phí thu được UBND phường nộp vào ngân sách đầy đủ theo quy định và chủ yếu chi vào mục đích quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông các tuyến đường xung quanh chợ Bim Sơn.

UBND thị xã Bim Sơn kính gửi Sở Thông tin-truyền thông tổng hợp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Bùi Huy Hùng**